



ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดลำปาง

เฝ้าระวังและเตือนภัย
The Sirens Society

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถ.วิชิตราษฎร์ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ฉบับที่ 1 / 2561, 1 มิ.ย. 2561

โทรศัพท์ 0 5426 5042 โทรสาร 0 5426 5043 E-mail address : lampang@m-society.go.th



เตือน!! เด็กเยาวชนดูบอลโลก เสี่ยงต่อผลการเรียน - สุขภาพ - การพนัน

ใกล้ถึงเทศกาลบอลโลก 2018 เข้ามาทุกที ซึ่งเป็นแมตช์การแข่งขันใหญ่สุดของกีฬายอดนิยมอันดับ 1 ของโลก มีกำหนดแข่งขัน 4 ปีครั้ง โดยจะมีการเปิดแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นี้ ที่ประเทศรัสเซียซึ่งเชื่อว่าแฟนบอลทั่วโลก รวมถึงผู้ชื่นชอบมนต์เสน่ห์ของเกมลูกหนังในประเทศไทยต่างก็ตั้งหน้าเตรียมเชียร์ทีมฟุตบอลที่รักกันอย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นสีสันของเทศกาลฟุตบอลโลก 2018 ที่ออกไปในแนวทางสร้างสรรค์แต่ในทางกลับกันเมื่อมีการแข่งขันก็ต้องมีการพนันขันต่อตามมา และคาดว่ามีแนวโน้มที่เด็กและเยาวชนไทยจะเข้าสู่วงจรของการพนันฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักพนันหน้าใหม่ที่เป็แฟนฟุตบอลโลก อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้ามาเล่นการพนันมากที่สุด

ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ปี 2560 ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน พบว่า คนไทย 54.6 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 28.9 ล้านคนที่เล่นการพนัน ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปี มากถึง 3.6 ล้านคน โดยการพนันทายผลฟุตบอล เป็นการพนันที่ได้รับความนิยมใน อันดับต้นๆ รองจากสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน และไพ่ โดยนักพนันกลุ่มนี้มีประมาณ 2.47 ล้านคน ซึ่งจำนวนนี้เป็นนักพนันหน้าใหม่ 1.17 แสนคน นอกจากนั้นยังพบว่าเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลมากถึงประมาณ 6.09 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 15-18 ปีถึง 1.38 แสนคน โดยส่วนมากมักเล่นกับเพื่อน ญาติ คนรู้จัก โตะบอล และเล่นผ่านเว็บไซต์รับแทงพนัน ซึ่งปัจจุบันสามารถเล่นได้เกือบทุกวันเนื่องจากมีโปรแกรมการแข่งขันที่หลากหลายให้เลือกจากรายการแข่งขันฟุตบอลของประเทศชั้นนำทั่วโลก

นางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง มีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่เล่นการพนันจะมีผลกระทบทั้งการเรียน ก่อหนี้สิน มีปัญหาสุขภาพ ความเครียด โดยเฉพาะเด็กที่เล่นการพนันจนถึงขั้นเสพติดถ้าไม่ได้เล่นจะรู้สึกหงุดหงิด กระทบกระชวย เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ติดเหล้า บุหรี่ ร่างกายอ่อนแอ พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง มีภาวะซึมเศร้าและมีโอกาสฆ่าตัวตายสูงขึ้น

ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดลำปาง ได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม ดังนี้

1. สื่อสารและสร้างความตระหนักให้สังคมทราบผลกระทบจากการพนันฟุตบอลทุกประเภทต่อเด็กและเยาวชน
2. ส่งเสริมการรู้เท่าทัน และปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากพนันฟุตบอลทุกประเภท
3. ป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากการพนันฟุตบอล โดยการสนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชน พร้อมเครือข่ายต่างๆ ในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ณรงค์ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลการพนันในช่วงฟุตบอลโลก
4. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้มงวดกวดขันดูแลร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านอาหาร หอพัก ไม่ให้เล่นการพนันฟุตบอลทุกประเภทโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากบิดามารดา ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันสอดส่องติดตามพฤติกรรมของลูกหลานอย่างใกล้ชิด การตรวจตราหอพัก เพื่อป้องกันการพนันฟุตบอลทุกประเภท และหากพบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม โทรแจ้ง 191 สถานีตำรวจท้องที่ทุกแห่ง ศูนย์ประชาบดี โทร 1300 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง) หรือ ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดลำปาง โทรศัพท์หมายเลข 0-5426-5042 (ในวันและเวลาราชการ)

😊 ด้วยความห่วงใยจากศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดลำปาง 😊

Hotline สายด่วน 1300

